

5 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุญาตแนะนำ ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ แบรินด์ ดีไอคอน

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตรการตลาดสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากบริษัท ดีไอคอน จำกัด เปิดมา 5 ปี ได้ทำธุรกิจขายออนไลน์ในกลุ่มอาหารเสริม และสกินแคร์ มียอดขายเติบโต 10,871,582,236 บาท(ข้อมูล 20 กันยายน 2566) มีโอกาสจะขยายในการ รับตัวแทนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และเห็นนักศึกษาหลายคนหางานพิเศษทำ หรือหารายได้อื่น ทางบริษัท เห็นเห็นว่า ถ้าจัดหลักสูตร สอนนักศึกษาขายออนไลน์ ประโยชน์จะเกิดสูงสุด นักศึกษาก็มีรายได้เพิ่มแบ่ง เบาภาระผู้ปกครอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แบรินด์ ดีไอคอน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร สามารถ เริ่มทำธุรกิจออนไลน์ได้เลย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทางบริษัทจึงขอโอกาส นำเสนอโครงการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา โดยใช้ในช่วงเวลา กิจกรรมอิสระ หรือกิจกรรมทางเลือกพิเศษ ในเวลาและสถานที่ของทางวิทยาลัย หรือทางอาจารย์จะ เห็นสมควรหรือเหมาะสม

ทางทีมงานมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอบรมอาชีพให้แก่นิสิตนักศึกษา จะทำให้ มีความรู้และทักษะและแนวคิด จนทำให้มีรายได้ ช่วยเหลือผู้ปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมศักดิ์ เผือกดี)

วิทยากร

หลักสูตรการสอนออนไลน์

หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้สอน
การตลาด 0 บาท	-การสร้างหน้าร้าน บนโลกออนไลน์ -รู้จักแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์ -ปรับโปรไฟล์ให้ดูเป็นมืออาชีพ	ครูหม่ามีส้มโอ
เปิดหน้าร้านTiktok	-สร้างคอนเทนต์บนติ๊กต็อกให้ปัง -สอนตัดต่อคลิปแบบง่ายๆแค่ปลายนิ้ว -Reel แพลตฟอร์มมาแรงบนโลกออนไลน์	ครูมีก็้อยก็้อย
เทคนิคการสร้าง Tiktok Shop	-Tiktok Live ยังไงให้มีคนดูเยอะ -เทคนิคlive สดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์	โค้ชชูปเปอร์แบงก์
การเพิ่มยอดขาย	-เครื่องมือช่วยในการเพิ่มยอดขายบนโลกออนไลน์	อาจารย์พอล/ครูปั้น
เครื่องมือ AI	-การประยุกต์ใช้ AI กับธุรกิจออนไลน์ -เทคนิคการสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ -แต่งภาพ ตัดวิดีโอ คิดคอนเทนต์ ง่ายเพียงปลายนิ้ว	อ.เกท /โค้ชวี

หลักสูตรการสอนออฟไลน์

หัวข้อ	เนื้อหา	ผู้สอน
แอปพลิเคชัน ตัวช่วยขาย	ฟังก์ชันการใช้งาน	ครูใหม่ ธรรมศักดิ์/ทีม
การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว	ตั้งค่าเว็บไซต์/เซลเพจสินค้า/ออกแบบเซลเพจ	ครูใหม่ ธรรมศักดิ์/ทีม
สื่อโปรโมทช่วยขาย	ภาพ/วิดีโอ/สไลด์	ครูใหม่ ธรรมศักดิ์/ทีม
Product Training	เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงลึก	บุคลากรทางการแพทย์
Sound Cloud วิธีคิด วิธีการ	เส้นทางสู่ความสำเร็จ 0 - ล้าน	Big Boss Paul
The Day of a Sales Warrior	เส้นทางนักขายทุกแพลตฟอร์ม	นักขาย เบอร์ต้นๆของ บริษัท ดิไอคอน

ภาพบรรยากาศ

การจัดโครงการอบรมแนะแนว ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
นักศึกษา อาชีวเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม



วันที่จัด 25 มกราคม 2567

ภาพบรรยากาศ

การจัดโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน(หลักสูตรการตลาดออนไลน์)

เทศบาลตำบล บ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

